



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ขอทำความดี ถวายพระพินาง นศ.สนองพระคุณ



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระพิธีธรรมสวด พระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ.

ปวงประชาทั่วหล้ายังอาดูรต่อการสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และยังคงเดินทางมาถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ท่ามกลางบรรยากาศที่ยังเต็มไปด้วยความโศกสลด

เลื่อนเวลาประชาชนถวายสักการะ

เมื่อเวลา 06.34 น. วันที่ 5 ม.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ราชดำเนินยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ประกอบพระราชพิธีถวายภัตตาหารเช้า แต่พระสงฆ์จำนวน 8 รูป ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคม สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปถวาย

สักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ และลงนามถวายสักการะต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และเนื่องจากเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ทำให้มีประชาชนเดินทางมาร่วมถวายสักการะกันเป็นจำนวนมาก โดยบางส่วนก็มาตั้งแต่มองก่อนเวลาเปิดศาลา สำนักพระราชวังจึงขยับเวลาจากเดิม 09.00 น. มาเป็น 08.00 น. ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้นำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 6 พ.ค. 2550 ซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวงวัฒนธรรม มาแจกจ่ายกับประชาชน ขณะที่มูลนิธิพระศรีมหาอุมาเทวีรื้อน่าน้ำดื่มและขนมปังมาบริการแจกจ่ายกับประชาชนที่บริเวณหน้าศาลาฯ ด้วย

กองงานฯ บันทึกรูปภาพประวัติศาสตร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการลงนามถวายสักการะของประชาชน ได้มีกองงานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ นำกล้องบันทึกภาพขนาด 16 มิลลิเมตร มาบันทึกภาพการร่วมลงนามถวายสักการะของประชาชนที่มากันมากอย่างล้นหลาม เพื่อเก็บภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไว้ในคลังภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ของสำนักพระราชวัง เป็นความทรงจำไว้ชั่วลูกชั่วหลาน

ข้าราชการบริพารยังไม่คลายเศร้า

เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่า ในการเปิดให้ประชาชนลงนามถวายสักการะในวันที่ 3 นี้ ได้มีข้าราชการบริพาร วังเลอดิส คณะผู้ติดตามใกล้ชิดของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เดินทางมาร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ในการต้อนรับประชาชนที่มาลงนามถวายสักการะ ภายในศาลาสหทัยสมาคมด้วย อาทิ คุณหญิงอรุณี พูนทรัพย์ เลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พญ.เยาวลักษณ์ ชาญศิลป์ แพทย์ผู้ติดตามในพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทุกคนสวมชุดสีดำและยังคงอยู่ในอาคารที่เงียบขรึม เศร้าสลด

เผยแพร่เป็นเจ้านายที่ทรงพระเมตตาสูง

คุณหญิงดรุณี พุนทรัพย์ เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ส่วนตัวได้เข้ามาถวายการรับใช้ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำแหน่งเลขานุการของราชเลขานุการของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี 2512 ขณะนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการถวายงานให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ด้วยเช่นกัน เพราะพระองค์ทรงงานอยู่ร่วมกับสมเด็จพระเจ้ายาฯ กระทั่งปี 2528 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเลขานุการในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ตลอดเวลาที่ถวายงานรับใช้ พระองค์ ทรงเป็นเจ้านายที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงงานตลอดเวลา และทรงงานตรง หากมีอะไรที่คิดจะมีรับสั่งว่าผิด ดนในฐานะที่สนองงานก็จะตรวจสอบ และจะพบว่ามีความผิดพลาดเหมือนที่รับสั่งจริง เพราะทรงมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน หนังสืองานทุกฉบับที่มาถึงพระองค์ จะทรงตรวจทานด้วยพระองค์เองทุกตัวอักษร

วางแผนปฏิบัติงานด้วยพระองค์เอง

เลขานุการในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ กล่าวด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณด้วยว่า ไม่ว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ จะ เสด็จไปที่ไหน ทรงนำรายละเอียดของภารกิจมาศึกษาด้วยพระองค์ และทรงวางแผนการปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระองค์เอง ตลอดเวลาที่ถวายงานไม่สามารถเปรียบออกมาเป็นคำพูดได้ เพราะเมื่อเราถวายงานแล้ว นั่นคือชีวิตของเราทั้งหมด แม้วันนี้พระองค์จะไม่อยู่แล้ว แต่งานที่ค้างไว้นั้นไม่มี เพราะปกติสมัยที่ยังทรงงานได้อยู่ พระองค์ไม่เคย จะเก็บงานค้างไว้ หลังจากนั้นในส่วนของตนหมดภารกิจแล้วไม่มีงานอะไรที่ค้างค้างหรือต้องปฏิบัติสานต่อ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าราชการบริพารในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ได้ลงมาช่วยรับภาระลงนามถวายสักการะ เนื่องจากทราบว่าเป็นประชาชนมากราบและจะมาช่วยดูแลร่วมกับสำนักพระราชวังตลอด 100 วัน

ผู้เฒ่าผู้แก่อยากมาร่วมถวายความภักดี

สำหรับบรรยากาศการลงนามถวายสักการะตลอดทั้งวัน เหล่าพสกนิกรผู้จงรักภักดีจากทั่วสารทิศพร้อมใจกันสวมชุดสีดำเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย กับการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ กันอย่างเนืองแน่น หลายคนยังไม่คลายความโศกสลด ขณะเดียวกัน มีชาวบ้านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากเป็นพิเศษกว่าทุกวัน ทั้งหมดล้วนแสดงออกซึ่งความปลื้มปีติที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมแสดงความอาลัยกับพระผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา เช่นนายอินจันทร์ ปาอำย วัย 68 ปี เดินทางมาพร้อมกับชมรมผู้สูงอายุ อ.แม่สอด จ.ตาก กว่า 200 คน กล่าวถึงความรู้สึกว่า วันที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ สิ้นพระชนม์ คนเฒ่าคนแก่ในจังหวัดตากจำนวนมากร้องไห้เหมือนใจจะขาด ตอนแรกชมรมผู้สูงอายุนั้นตั้งใจจะจัดไปทัศนศึกษาที่ จ.เชียงใหม่ แต่มีเสียงเรียกร้องกันมากกว่า อยากร่วมถวายสักการะพระองค์ จึงเปลี่ยนแผนการเดินทางใหม่มาที่ศาลาสหทัยสมาคมแทน วันนี้ทุกคนก็ปลื้มปีติกับการที่ได้ มาถวายสักการะ พวกเราล้วนติดตามพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมาตลอด พระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่นั้นมากมายล้นพ้น

ปลื้ม จันท.สำนักพระราชวังต้อนรับดี

นางสุผล เยี่ยมภพ อายุ 62 ปี มาจากสี่พระยา กล่าวว่า มีความห่วงใยในพระอาการของสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ มาตั้งแต่ทรงรับการถวายรักษาที่ รพ.ศิริราช โดยมีโอกาสไปร่วมเฝ้าพระอาการ ตั้งใจเป็นพิเศษที่จะมาสักการะพระองค์ เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัย เมื่อมาถึงก็ประทับใจการดูแลต้อนรับอย่างดี จากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ที่เพราะพูดจาไพเราะ สุภาพ ไม่แบ่งชั้นวรรณะผู้ที่มาร่วมสักการะ ขณะเดียวกัน นายดวงดี อุปนันท์ อายุ 58 ปี จากปทุมธานี กล่าวว่า มีความประทับใจเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังที่มาต้อนรับให้คำแนะนำกับประชาชนอย่างดี ส่วนตัวไม่เคยมายังสถานที่แห่งนี้ ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำตลอด ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ทำให้ไม่รู้สึกอึดอัด

พร้อมเผยแพร่พระปณิธานสู่ ดปท.

ม.ล.สกุล มาลากุล เลขานุการชมรมช่างกายอุปกรณ์ แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมคณะนำพวงมาลามาถวายสักการะ จากนั้นเปิดเผยว่า ทางชมรมอยากตอบแทนพระคุณพระองค์ ที่รับชมรมเข้าอยู่ในพระอุปถัมภ์ตั้งแต่ปี 42 โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการก่อตั้งชมรม จากนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติงานร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ซึ่งปกติแล้วจะมีการนำขาเทียมไปแจกจ่ายให้ประชาชนปีละ 2 ครั้ง ทุกครั้งที่อยู่ร่วมในกิจกรรมนี้ จะเห็นว่าประชาชนทุกคนจะมีความรู้สึกปลื้มปีติที่ได้รับพระราชทาน และทุกครั้งพระองค์จะใส่พระทัย สอบถามผู้ที่ได้รับพระราชทานขาเทียมทุกคน ไม่เฉพาะผู้ที่รับพระราชทานด้านแถวหน้า แต่จะเข้าไปปฏิสันถารกับผู้ที่อยู่แถวหลังด้วยว่า ขาเทียมที่ใส่นั้นเจ็บหรือไม่ เพราะต้องใส่ต่อไปตลอด หลังจากนั้น แม้พระองค์จะไม่อยู่แล้ว แต่ปณิธานของพวกเรา จะสืบสานงานนี้ต่อไปไม่มีหยุด

เพราะคนพิการนั้นมีเพิ่มขึ้นทุกวัน ขณะนี้งานของมูลนิธิฯ เข้มแข็งก็เผยแพร่ เกียรติภูมิในต่างประเทศ ออกไปแจกจ่าย ขาเทียมให้ ผู้พิการในประเทศเพื่อนบ้านด้วย

ทูตสวิสยังซาบซึ้งพระจริยวัตร

ดร.โรดอล์ฟ เอสอิม ซูฟ เอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ลงนามถวายสักการะเป็นภาษาฝรั่งเศส มีความสำคัญว่า สืบเนื่องจากที่พระองค์เคยเสด็จไปยังประเทศ สวิตเซอร์แลนด์หลายครั้ง ครั้งสุดท้ายที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า ขณะนั้น ทรงร่วมเสวยพระกระยาหาร ที่สถานทูตสวิสส์ รับสั่งครั้งสุดท้ายว่า หาก มาอีกครั้ง อวยกรับประทานอาหารพื้นเมือง คือชีสเนยแข็ง แล้วท่านก็ แยมพระสรวล ภาพที่รับสั่งกับตนครั้งนี้จะตราตรึงอยู่ในใจตลอดไป การ ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคตนั้น เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทั้งของ ชาวไทยและชาวสวิสส์ ในฐานะรัฐบาลและประชาชนชาวสวิสส์ขอกราบ ทูลแสดงความเสียใจถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และประชาชนชาวไทยทุกคน



นางเพ็ชรราภรณ์ วัชรพล เลขานุการบดีกรมการกงสุลนครเชียงใหม่ นสพ. ไทยรัฐ นำคณะผู้บริหารกองบรรณาธิการ วารสารมาลา ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้า-ฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ.

ทูตเขมรเสียใจแทนคนไทยทั้งชาติ

นายอึ้ง เซ็น เอกอัครราชทูตเขมร ประจำประเทศไทย มาร่วมลงนาม ถวายสักการะ แล้วเปิดเผยถึงความรู้สึกที่ เชื่อว่าคนไทยทุกคนคงจะ ทราบถึงพระกรณียกิจของพระองค์เป็นอย่างดี และจะจดจำพระองค์ ตลอดไป เช่นเดียวกับประชาชนและรัฐบาลกัมพูชา ทั้ง 2 ประเทศมี

ความใกล้ชิดกันมาก ในนามของรัฐบาลกัมพูชา ขอแสดงความเสียใจกับราชวงศ์ไทยและประชาชนชาวไทยทั้ง ประเทศ ส่วนนายคาร์ลอส เวลเลสโก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ในนามรัฐบาล ประเทศเปรู ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่สูญเสีย สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอฯ และประชาชนชาวไทยทุกคนที่ยังอยู่ในภาวะเศร้าโศกเสียใจ อย่างไรก็ตาม ตนประทับใจ ในความรัก ที่ประชาชนทุกชนชั้นต่างเดินทางมาร่วมแสดงความรักสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กันอย่างเนืองแน่น นอกจากนี้สถานกงสุลสาธารณรัฐคองโก ประจำประเทศไทย ยังได้ส่งพวงมาลามถวายสักการะ และมีนายเย วิน เอกอัครราชทูต พม่า ประจำประเทศไทย ลงนามสักการะ ระบุว่า ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของสมเด็จพระ เจ้าพี่นางเธอฯ

เจ้าของโรงแรมที่สวีตฯ ร่วมอาลัย

นายฉาดส์ เมเยอร์ เจ้าของโรงแรมโบริวาท ประเทศสวีตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นโรงแรมที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรง ประทับทุกครั้งที่เสด็จไปประเทศสวีตฯ กล่าวว่า ครอบครัวตนตั้งแต่สมัยคุณทวดมีโอกาสถวายการรับใช้พระบรม วงศานุวงศ์ราชวงศ์ไทย ตั้งแต่ยุคที่รัชกาลที่ 5 เสด็จฯยังประเทศสวีตเซอร์แลนด์ และในยุคที่ตนเป็นเจ้าของมีโอกาส ถวายการรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในส่วนของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ มีโอกาสถวายการรับใช้หลายครั้ง เมื่อประจวบที่โรงพยาบาลศิริราช เคยเข้าเฝ้าเพื่อเยี่ยมพระ อาการ ก่อนหน้านั้นในช่วงเดือนเมษายนได้เข้าเฝ้า ณ วังเลอติส โดยพระองค์มีรับสั่งกับตนเกี่ยวกับเรื่องดนตรี และ เรื่องที่ทรงโปรดทั่วไป การสิ้นพระชนม์ของ พระองค์รู้สึกเสียใจมาก เพราะพระองค์เป็นดังทูตวัฒนธรรมและทรงเป็น บุคคลที่มีความมหัสจรรย์และทรงมีพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถที่น่าชื่นชมยิ่ง

คณะผู้บริหารไทยรัฐถวายสักการะ

ต่อมาในช่วงบ่ายได้มีคณะบุคคลและผู้มีชื่อเสียง มาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กันอย่างคึกคัก อาทิ นางเพ็ชรราภรณ์ วัชรพล เลขานุการบดีกรมการกงสุลนครเชียงใหม่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกองบรรณาธิการ นำพวงมาลามถวายสักการะและร่วมลงนามถวาย สักการะ นายจาตุรนต์ ฉายแสง อธิบดีรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย นพ.พรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช อธิบดี กรมการบริการพรรคไทยรักไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย อธิบดี รพ.ม.คมนาคน ม.ล.อุสสินีพร จักรพันธ์ ผู้แทนสายสกุล จักรพันธ์ นายศุภรัตน์ ควิณกุล ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะ นายศักดิ์ดา ศิริพันธ์ เลขาธิการมูลนิธิโอลิมปิก วิชาการและพัฒนาวินาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และคณะ น.ส.อังคณา ตริรัตน์าทิพย์ นางสาวไทย ปี 2550 กับริองฯ น.ส.ภัทรา เทพ หัสติน ณ อยุธยาและ น.ส.พิชามณูย์ เขียวทอง นางงามบุคลิกภาพ

“จาตุรนต์” ซาบซึ้งในพระโอวาท

นายจาตุรนต์ ฉายแสง กล่าวว่า การสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ถือเป็นการ

สูญเสียครั้งใหญ่ของวงการศึกษไทย โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการเทคโนโลยี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ เคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน ซึ่งพระองค์ทรงมีพระเมตตา ประทานพระโอวาทถึงแนวทางการพัฒนาครูและนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่เสมอ ส่งผลให้นักเรียนไทยประสบความสำเร็จจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการอย่างมากมาย สร้างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น เชื่อว่าจากนี้ทุกคนจะจดจำและนำพระปณิธานของพระองค์ไปสานต่อจนประสบความสำเร็จ

ทรงปรารถนาให้เด็กเป็นคนดี-เก่ง

ด้าน รศ.เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโอลิมปิกวิชาการและพัฒนานิเทศศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะพยายามพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยให้เท่าเทียมมาตรฐานนานาชาติ ทรงติดตามข่าวการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการมาตลอด และทรงอยากเห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อสร้างคนดีและคนเก่งให้ช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไป เพราะพระองค์ท่านจะรับสั่งย้ำทุกครั้งว่า ทรงมีความปรารถนาให้เด็กไทยเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง อย่าเอาแค่เหรียญรางวัลมาห้อยคอเพื่อความโก้ แต่อยากให้เกิดว่า จะทำประโยชน์อะไรให้บ้านเมืองได้บ้าง การจากไปของพระองค์จึงเหมือนการขาดร่มโพธิ์ร่มไทรของวงการศึกษ แต่กรรมการมูลนิธิ สวอน.ทุกคนจะช่วยกันผลักดันให้พระปณิธานของพระองค์สำเร็จดังพระประสงค์ให้ได้

คณะ นร.นั่งสมาธิถวายเป็นพระกุศล

จากนั้น คณะนักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชินูปถัมภ์ จาก จ.สมุทรสาคร จำนวน 120 คน เดินทางมาร่วมลงนามถวายสักการะและนั่งสมาธิ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม น.ส.เรณู ปลืสุขวรรณ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ที่เดินทางมาเพราะรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงมีพระจริยวัตรงดงามมาก เช่นเดียวกับนายสุวรรณ เปลี่ยนดี อายุ 15 ปี โรงเรียนเดียวกัน กล่าวว่า เมื่อตอนที่ทราบข่าวพระองค์สิ้นพระชนม์ รู้สึกตกใจมาก แม้ว่าไม่เคยเข้าเฝ้าฯพระองค์มาก่อน แต่จากที่ได้ติดตามข่าวพระกรณียกิจของพระองค์มาตลอด รู้สึกประทับใจที่พระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อประชาชนจริงๆ

เห็นข่าวพระประวัติแล้วน้ำตาไหล

ขณะที่นางเอิบ ชัยสมิท อายุ 77 ปี ชาว อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเดินทางมาร่วมลงนามถวายสักการะ กล่าวว่า ถึงในชีวิตตนจะไม่เคยได้เข้าเฝ้าฯรับเสด็จ พระองค์ แต่ตนก็รักสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ อย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการนำเสนอประวัติของพระองค์ทางทีวีมาตลอด 3 วันที่ผ่านมา จะเห็นว่าการเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่ใช่เรื่องสบาย พระองค์ทรงลำบากยิ่งกว่าเราอีก นอกจากต้องเป็นลูกกำพร้าตั้งแต่เล็ก และยังคงทรงงานหนักให้คนไทยได้อยู่ดีกินดี

ส่วนนายสมควร บุญสมเกียรติ ข้าราชการบำนาญ วัย 64 ปี ชาว จ.นนทบุรี ซึ่งเดินทางมาปักหลักอยู่บริเวณหน้าศาลาสหทัยสมาคมเป็นเวลา 2 วันแล้ว กล่าวว่า ตนตั้งใจจะมาอยู่เป็นเพื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ที่หน้าศาลาสหทัยสมาคมทุกวันเท่าที่จะทำได้ ตนตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ก่อนหน้านั้นตนก็อยู่ติดตามพระอาการประชวรของพระองค์มาตั้งแต่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่องพระอาการประชวร จนถึงสิ้นพระชนม์

พระเทพฯพระราชทานขนมปังกรอบ

เวลา 16.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานขนมปังกรอบโฮมมี่ จำนวน 960 ชิ้น โดยโปรดเกล้าฯให้นายวัชรกิตติ วัชรโรทัย เป็นผู้แทนพระองค์ นำมาแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาถวายสักการะและลงนามสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่บริเวณทางลงศาลาสหทัยสมาคม สร้างความปลาบปลื้มให้ประชาชน ซึ่งมีประชาชนเข้าแถวรับขนมพระราชทานกันเป็นแถวยาวเหยียด

ยอดคนสักการะวันเดียวเกือบ 2 หมื่นคน

เวลา 17.00 น. สำนักพระราชวังปิดการถวายสักการะและลงนามสักการะ ภายในศาลาสหทัยสมาคม โดยรวมยอดประชาชนที่เดินทางมาสักการะ ในวันที่ 5 ม.ค. จำนวนทั้งสิ้น 16,643 รายชื่อ รวม 3 วัน 45,676 รายชื่อ ในจำนวนนี้เป็นแขกวีไอพี รวมทั้งสิ้น 185 คน ขณะที่พวงมาลาที่นำมาถวายสักการะวันที่ 5 ม.ค. มีจำนวน 35 พวง ยอดเงินถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำนวนทั้งสิ้น 195,594.25 บาท

สะท้อนใจวังเลอดิสเจียบเหงา

ส่วนที่วังเลอดิส ถนนสุขุมวิท 43 พระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา ตลอดกำแพงรั้ววัง มีผ้าสีขาวและสีดำห้อยยาวตลอดกำแพง แสดงการไว้อาลัย เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยที่ยืนอยู่ที่ประตูด้านหน้าเผยว่า หลังจากมีการเปิดวังเลอดิสให้ประชาชนได้เข้าไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 1 ม.ค. ได้มีประชาชนเข้ามาลงนามเป็นจำนวนมาก และหลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ ไม่มีการเปิดให้เข้าอีก ซึ่งก็มีประชาชนที่เดินทางผ่านไปมา มายืนมองวังอันเป็นสถานที่ประทับของพระองค์ท่าน ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ประชาชนบางคนได้เข้ามาสอบถามถึงการลงนาม ได้บอกไปว่าให้เดินทางไปลงนามและสักการะพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ทรงเป็นแบบอย่างอยู่อย่างพอเพียง

นายประชา แซ่คู อายุ 52 ปี ประชาชนในย่านใกล้วังเลอดิส กล่าวว่า พสกนิกรใกล้วังเลอดิสรู้สึกเศร้าสลดใจในการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ตอนที่ท่านยังไม่ประชวร ได้มีโอกาสเห็นพระองค์หลายครั้ง แต่หลังจากทรงเข้ารับการรักษาอาการประชวรที่ รพ.ศิริราช ก็ไม่ได้เห็นพระองค์อีกเลย จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ ทุกครั้งที่นึกถึงพระองค์ยังรู้สึกใจหายสิ่งที่ทำได้ก็คือตั้งใจทำความดีเพื่อถวายพระองค์ คิดว่าตัวเองมีบุญที่ได้พักอาศัยอยู่ใกล้วังเลอดิส เมื่อก่อนคิดว่าหลังกำแพงวังแห่งนี้คงจะกว้างขวางใหญ่โต แต่ในวันที่มีโอกาสได้เข้าไปลงนามถวายพระพรในช่วงวันปีใหม่ จึงได้รับรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่อย่างพอเพียงอย่างแท้จริง

เผยเครื่องดนตรีทรงโปรด

นายธงชัย มธุรพรพิพัฒน์ ผอ.ศูนย์สาร์พตำหนักประถม หรือโรงเรียนสอนเครื่องดนตรีสาร์พ หรือพิณฝรั่ง ซึ่งอยู่ติดกับกำแพงวังเลอดิส กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงให้ความสนพระทัย ในเครื่องดนตรีคลาสสิกมาก ทรงโปรดเครื่องดนตรีสาร์พ ทุกครั้งที่มีการจัดแสดง ม.ร.ว.สุจินดา กิติยากร พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ จุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย ซึ่งเป็น ผอ.ศูนย์สาร์พตำหนักปฐม จะนำโปรแกรมการจัดงานขึ้นไปถวาย บางครั้งเป็นงานภายในซึ่งจัดเล็กๆ ก็เสด็จมาทอดพระเนตร ทรงเป็นแฟนเพลงอย่างเหนียวแน่น ที่ศูนย์แห่งนี้มีสาร์พเก่าแก่อายุ 92 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ จุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย ทรงนำมาจากอังกฤษเมื่อปี 2459 เป็นสาร์พตัวแรกในประเทศไทย เคยใช้จัดแสดงถวาย และทอดพระเนตรด้วยความสนพระทัย พระองค์ทรงเป็นกำลังใจ และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ ทุกวันนี้ท่านยังประทับอยู่ในความรู้สึกของนักดนตรีทุกคน

พอ.สว.51 จังหวัดร้องเพลงถวาย

นพ.ยุทธ โภธารามิก รองเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) กล่าวถึงซิติเพลง พอ.สว. 51 จังหวัด ที่ขับร้องถวายสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้ว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงเยี่ยมอาสาสมัคร พอ.สว.ที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และทรงได้รับฟังการขับร้องเพลงแม่ฮ่องสอนแดนไพร และได้บันทึกเทปเอาไว้ จากนั้นเมื่อเสด็จไปยังที่ต่างๆ พอ.สว.ก็จะขับร้องเพลงถวายพระองค์ท่าน จนครบเกือบทุกจังหวัด ยกเว้น จ.ปัตตานี และนราธิวาส เท่านั้นที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยจะเสด็จไปในพื้นที่ แต่ทรงประชวรก่อน แต่หลังจากนั้นทั้ง 2 จังหวัด ได้มาขับร้องเพลงถวายแล้วที่โรงพยาบาลศิริราช จนครบ 51 จังหวัด

ให้ทำซีดีขายนำรายได้เข้าหน่วย

รองเลขาธิการ พอ.สว. กล่าวว่า พระองค์ทรงรับสั่งให้ตนนำเพลงเหล่านี้ ไปอัดแผ่นซีดีแล้วส่งไปตามจังหวัด พอ.สว.ทั้งหมด นำไปจำหน่ายแล้วนำเงินทั้งหมดยกให้ พอ.สว.จังหวัดนั้นไป โดยไม่หักต้นทุน นี่คือการที่พระองค์ได้ตรัสไว้ จากนั้นตนได้จัดหาพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ มาทำหน้าปกพร้อมกับทำภาพกราฟิก ก่อนนำมาให้พระองค์ทรงเลือก โดยใช้ชื่อ “รวมเพลง พอ.สว. 51 จังหวัด แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ขับร้องถวายแด่สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” หน้าปกเป็นพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นภารกิจตกค้างที่ยังไม่เสร็จสิ้น มูลนิธิ พอ.สว.จะทำถวายพระองค์นำรายได้ให้กับ พอ.สว.จังหวัดต่างๆ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่ขณะนี้ยังไม่มียุติบัตรออกจนเข้ามาติดต่อจัดทำซีดีชุดดังกล่าวนี้

เตรียมออกแบบพระเมรุใหม่

ในส่วนการออกแบบพระเมรุนั้น น.อ.อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดสร้างและออกแบบพระเมรุถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยในวันเดียวกันนี้ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ รับคำสั่งและการติดต่อจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดสร้างพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ซึ่งตนทราบว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้แต่งตั้งตนเป็นประธานคณะกรรมการจากทางสื่อต่างๆเท่านั้น ที่ผ่านมามีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ คิดว่ากระทรวงวัฒนธรรมอาจจะ



น.ส. วิจิตร แซ่หว้า ชาวเขาเผ่าม้ง ที่พิการ ขาซ้าย 1 ใน นศ. วิทยาลัยชุมชนน้ำปิง อ.เมืองตาก ที่ ได้รับ พระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ พระราชทานทุนเรียนพิเศษจะตอบแทนพระคุณด้วยการทำความดีถวาย.

ต้องรอการโปรดเกล้าฯจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ดำเนินการเสียก่อน ในเบื้องต้นตนได้มีการจัดเตรียมการออกแบบพระเมรุแบบคร่าวๆเอาไว้แล้ว จะไม่เหมือนพระเมรุมาศของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพราะมีการจัดทำขึ้นมาใหม่ เปลี่ยนแบบใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะส่วนยอดมีแบบหลายอย่าง ทั้งพระเกี้ยว ปราสาทมณฑป ซึ่งจะต้องพิจารณาตามความถูกต้องเหมาะสม แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากตนได้รับคำสั่งแต่งตั้งแล้ว สามารถดำเนินการจัดสร้างได้โดยทันที เพราะว่าเวลาเหลือไม่มากนักก็จะถึงพิธีถวายพระเพลิง คาดว่าสามารถสร้างเสร็จประมาณเดือนเมษายนนี้

พิมพ์หนังสือเชิดชูเกียรติพระพี่นางฯ

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า มศว ได้จัดทำนิตรรศการ เกี่ยวกับ

พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ตลอดจนสมุดลงนามเพื่อไว้อาลัยแด่ พระองค์ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตลอดจนนิสิตและประชาชนที่ทำงานในย่านสุขุมวิทและอโศก ได้ร่วมลงนามไว้อาลัยตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. และยังได้ประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ โดยถวายปริญญาแพทยศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาแพทยศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มศว เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. แม้พระองค์จะทรงประชวรอยู่ นอกจากนี้กำลังจัดเตรียมพิมพ์หนังสือเพื่อเชิดชูเกียรติ ในฐานะที่พระองค์เป็นนักการศึกษาที่ทำงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจกให้กับชาว มศวและผู้ที่เกี่ยวข้องในวันครบรอบ 100 วัน

รับบริจาคเลือดถวายพระกุศล

อีกด้านเมื่อเวลา 11.00 น. วันเดียวกัน ที่บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าโตคิว นิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม “เลือดเดียวกันไม่แบ่งสี” โดยการเปิดรับบริจาคเลือดเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ขณะเดียวกัน ยังมีการจัดนิตรรศการเกี่ยวกับพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และตั้งโต๊ะให้ประชาชนร่วมลงนามถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ด้วย ทั้งนี้ นายนิสิต รุ่งจิรรัตน์ นิสิตปี 4 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว ในงานประเพณีฟุตบอลจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 64 กล่าวว่า งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 ม.ค. เพื่อต้องการถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ โดยจะเปิดรับบริจาคเลือดตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น.

เสื้อผ้าชุดดำยังขายดิบขายดี

สำหรับบรรยากาศการหาซื้อเสื้อผ้าชุดดำไว้ทุกข์ ถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าศิริราชและตามแหล่งขายเสื้อผ้าขนาดใหญ่ อาทิ ตลาดหลังการบินไทย ตลาดบองมาร์เช่ ย่านประตูน้ำ ห้างแพลตินั่ม ยังคงมีประชาชนจำนวนมาก มาหาซื้อเสื้อผ้าชุดดำกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสวมใส่ไว้อาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ นอกจากนี้ ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ประชาชนจำนวนมากยังแวะเวียนไปชมนิตรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ซึ่งมีการนำพระฉายาลักษณ์และพระประวัติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ มาจัดแสดง ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

แห่มาพระฉายาลักษณ์ใส่กรอบบูชา

ขณะที่ประชาชนอีกจำนวนมาก ยังคงหาซื้อพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เพื่อนำไปบูชา ทำให้ร้านกรอบรูปย่านท่าพระจันทร์ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า จากการเปิดเผยของนายอิทธิจินดา มากเมืองบุญบารมี เจ้าของร้านอาร์มเฟรม ในตรอกพระจันทร์ กลางว่า ประชาชนจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด พอหาซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนาฯ แล้วนำมาที่ร้านให้ใส่กรอบเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะรอรับทันที เพราะถือว่าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เป็นสิ่งสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยต้องการที่จะนำไปบูชา

หอสมุดจัดแสดงหนังสือพระนิพนธ์

ที่หอสมุดแห่งชาติ มีการจัดเตรียมนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือพระนิพนธ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา จำนวน 23 เล่ม นางวิลาวัลย์ ทรัพย์พันธ์ บรณารักษ์ 8 หัวหน้าศูนย์สารนิเทศห้องสมุด รักษาการ ผอ. หอสมุดแห่งชาติ กล่าวว่า นิทรรศการนี้จะเริ่มขึ้นวันที่ 7 ธ.ค. โดยจะรวบรวมหนังสือพระนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชวงศ์ 11 เรื่อง พระนิพนธ์แปล 3 เรื่อง พระนิพนธ์สารคดีท่องเที่ยว 10 เรื่อง และพระนิพนธ์บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง มาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชม

ชาวศรีสะเกษแห่ซื้อเสื้อสีดำไว้อาลัย

ทางด้านบรรยากาศในส่วนภูมิภาค วันเดียวกันนี้ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีการจัดงานเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2551 มีชาวศรีสะเกษพากันมาซื้อเสื้อสีดำในร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปกันอย่างคึกคัก เพื่อนำมาสวมใส่ไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทำให้ยอดขายเสื้อดำของร้านต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 2 เท่าตัว นางรำไพ โคสสารคุณ อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110 หมู่ 21 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี แม่ค้าขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปรายหนึ่ง กล่าวว่า เสื้อยี่ห้อสีดำปกติจะจำหน่ายในราคาตัวละ 199 บาท แต่เนื่องจากมีประชาชนชาวศรีสะเกษพากันมาซื้อเสื้อสีดำเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา จึงลดราคาเสื้อเป็นกรณีพิเศษ เหลือเพียงตัวละ 180 บาท ทำให้ประชาชนพากันมาซื้อเสื้อยี่ห้อสีดำมากขึ้นกว่าเดิม

เดินหน้าเร่งสานต่อโครงการ

นพ.เทพนฤมิตร เมธนาวิรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.เชียงราย กล่าวถึงการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ว่า เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องจากพระองค์ทรงร่วมบุกเบิกและสานต่อโครงการมูลนิธิ พอ.สว.มาตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ได้เป็นผู้ริเริ่มทรงงานมาโดยตลอด เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ที่มีความเป็นอยู่ที่ด้อยที่สุด พอ.สว.เชียงราย ได้นำคณะเดินทางเข้าให้บริการในเขตทุรกันดารปีละ 12 จุด โดยทำปีละ 2 ครั้ง ปัจจุบันโครงการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพฯ เข้ามาส่งเสริมเรื่องการเสริมเกลือไอโอดีน ทันตกรรม ศูนย์เด็กเล็ก เพื่อพัฒนาโรงเรียน ดชด.ให้เด็กชาวไทยภูเขา มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีการศึกษาอย่างถ้วนหน้า ซึ่ง พอ.สว.เชียงราย จะเดินหน้าเร่งสานต่อโครงการทุกอย่างให้สัมฤทธิ์ผล

เชียงรายเลื่อนประกวดชาอ่อน

ด้านนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย ในฐานะเลขาธิการกองการประกวดนางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2551 เปิดเผยว่า จังหวัดร่วมกับ อบจ.เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดงานเทศกาลดอกไม้งามครั้งที่ 4 ที่บริเวณหาดเชียงรายขึ้น ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.-6 ม.ค. โดยในช่วงวันที่ 4-6 ม.ค. จะมีการจัดประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ปี 2551 ดังนั้น ภายหลังจากสิ้นพระชนม์ กองการประกวดจึงเลื่อนการประกวดออกไป ส่วนงานเทศกาลดอกไม้งาม ยังจัดตามปกติไปจนถึงวันที่ 6 ม.ค.นี้.

“ชาวเล” เกาะหลีเป๊ะสุดอาลัย

นายกิจชัย หอพิสุทธิสาร ผอ.อบ.หมู่ 7 บ้านเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล ซึ่งเป็นเกาะกลางทะเลอันดามัน มี “ชาวเล” หรือชนชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่ และได้รับนามสกุลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ คือ “หาญทะเล” กล่าวว่า ชาวเลเกาะหลีเป๊ะ รู้สึกโศกเศร้าอาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เนื่องจากพระองค์และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงมีพระกรุณาธิคุณแก่ชาวเลเกาะหลีเป๊ะเป็นอย่างมาก โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เคยเสด็จเยี่ยมชาวเล 2 ครั้งและทรงสอนหนังสือนักเรียนชาวเล ที่โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง ดังนั้น เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง ได้ร่วมลงชื่อแสดงความอาลัยและจะรวบรวมลายเซ็นดังกล่าว มอบให้ทางอำเภอดำเนินการส่งไปยังสำนักพระราชวังต่อไป

ทรงชุบชีวิตนักเรียนพิการ

ที่วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาและเสด็จมาทรงเปิดป้ายและเปิดอาคารเรียนถึง 2 ครั้ง น.ส.วิจิตร แชนท์ว่า อายุ 22 ปี นักศึกษาชาวเขาเผ่าม้ง ที่ขาซ้ายพิการต้องใช้ไม้เท้าพยุงในการเดิน หนึ่งในนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กล่าวด้วยน้ำตานองหน้าว่า ปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ปี 4 พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระราชทานทุนการศึกษา ทำให้ตนซึ่งเป็นคนพิการได้รับการศึกษา มีอนาคตที่ดี หากไม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านอนาคตคงมืดมน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพราะเป็นคนพิการมาตั้งแต่กำเนิด รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ ของพระองค์ เมื่อจบการศึกษาแล้วจะดำเนินตามรอยพระ ราชดำริ โดยทำความดีเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ และให้การช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา โดยจะกลับไปเป็นครูสอนเด็กชาวเขา ที่ด้อยโอกาส ทางการศึกษาให้ได้รับ

การศึกษาเหมือนคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน

ทรงช่วยเด็กด้อยโอกาส

ด้าน ดร.พิเศษ บุรณะสมบัติ อธิการบดีวิทยาลัยลุ่มน้ำปิงเปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสถานศึกษา ได้เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2539 และเสด็จมาทรงเปิดป้ายวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2541 และพระราชทานนามอาคารเรียน “กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เป็นอาคาร 3 ชั้น 30 ห้องเรียน เป็นอาคารปฐมฤกษ์ของวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้ ยังทรงห่วงใยเยาวชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลที่ด้อยโอกาสทาง การศึกษา ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์นำเด็กชาวเขาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้ศึกษาต่อที่วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง พร้อมพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนชาวเขาที่พิการและยากจน แต่มีความมุ่งมั่น ให้ได้รับการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาวชาวเขาที่พิการและเด็กด้อยโอกาสอยู่ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 21 คน ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ และพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ เยาวชนผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง